



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 1014,1015

ที่ นร 0206/ศสช./ 173 วันที่ 20 ธันวาคม 2548

เรื่อง ขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน
ผ่านระบบการเรียนการสอน e-learning

เรียน ผอ.สำนัก / กONG / ศูนย์ / ผ.สวท. / ผ.สทท. ผ.สวศ และ ปชส.

ตามที่ ศสช. ได้รับมอบหมายให้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ของ กปส. จำนวน 300 คน ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานผ่านระบบการเรียนการสอน e-learning ด้วยงบประมาณเหลือจ่ายจากการประหยัดร้อยละ 4 ตามตัวชี้วัด เป็นเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึง ขอให้หน่วยงานคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ศ.ปชส. , สวท. และ สวศ. ต่างจังหวัด และหน่วยงานเทียบเท่ากองที่มีเจ้าหน้าที่รวมกัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คน ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ 1 คน
2. สำนัก/กอง/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่าสำนัก/กอง ที่มีเจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่า 10 คน ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ในอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ 10 คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน โดยปิดเศษทิ้ง (เช่น หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ รวมกัน 39 คน จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เพียง 3 คน)
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานนี้ เป็นหลักสูตรพื้นฐานเหมาะกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่ต้องมีการติดต่อกับชาวต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและประสานงานต่อไป ซึ่งอาจ จะไม่เหมาะสมกับผู้ต้องการทบทวนหรือต่อยอดความรู้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
4. ผู้เข้ารับการอบรมฯ ควรมีความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ ติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีเวลาศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการประกาศ รายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านการฝึกอบรมรวมทั้งชื่อหน่วยงานทางอินเทอร์เน็ตของ กปส.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมมายัง ศสช. ภายในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2548 เพื่อ ศสช. จะได้ทำคำสั่ง กปส. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและประสานกับศูนย์การศึกษา ต่อเนื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.chulaonline.com) ทันตามกำหนดต่อไป

(นายยุทธนา เทียมพงศ์)

อสช.